

วิทยบริการสาร



สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี : Academic Resource And Information Technology Center Thepsatri Rajabhat University
เลขที่ 321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 โทร.036412783 Fax. 036422194
Email : library.tru@lawasri.tru.ac.th Website : library.tru.ac.th Facebook : library.tru

ปรัชญา : แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต สนับสนุนการกิจมหาวิทยาลัย

ปีที่ 20 ฉบับที่ 185 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

การประชุม คณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 2/2563



ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีระเบียบวาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้

1. การตรวจสอบและรายงานผลการใช้จ่ายจริง ประจำปี พ.ศ. 2562
2. รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของสำนักฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3. แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักวิทยบริการฯ
4. แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563-2565 สำนักวิทยบริการฯ
5. การบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม)
6. รายงานผลจัดกิจกรรมประจำเดือน มกราคม 2563
7. รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ เดือน มกราคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563
8. รายงานผลการดำเนินงาน ส่วนงานตามโครงสร้างภายในสำนักวิทยบริการฯ ประจำเดือน มกราคม 2562

นิทรรศการความสัมพันธ์ไทย-อิหร่าน ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช



เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 คณะเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมชมมมนิทรรศการความสัมพันธ์ไทยกับสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ ส่วนงานสารสนเทศท้องถิ่น ชั้น 8 อาคารสำนักวิทยบริการฯ โดยมี ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ อาจารย์ ดร.สรายุทธ์ พานเทียน รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมบุคลากรประจำสำนักฯ ให้การต้อนรับ

กิจกรรมร้านวิทยบริการ



โครงการการจัดการความรู้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การพัฒนา Chatbot... เมื่อวันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2563 ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการการจัดการความรู้ เรื่อง การพัฒนา Chatbot โดยการจัดอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้าร่วมการอบรมได้มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและให้บริการ ตลอดจนเป็นการจัดการความรู้และการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ แดงขำ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม



กิจกรรม "การทำสมุดทำมือจากผ้าทอท้องถิ่น" ในงานอนุรักษ์สืบสานงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2563... เมื่อวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมกิจกรรม "การทำสมุดทำมือจากผ้าทอท้องถิ่น" ในงานอนุรักษ์สืบสานงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2563 ณ ลานวิถีไทย เขตพระราชฐานชั้นกลาง พระนารายณ์ราชนิเวศน์ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพและการปฏิบัติงานของบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการหาความรู้ความสามารถด้านอาชีพ "การทำสมุดทำมือจากผ้าทอท้องถิ่น" สามารถนำไปประกอบอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว รวมทั้งส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมด้านการนำภูมิปัญญาผ้าทอท้องถิ่นที่มีอยู่ในชุมชนมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มมูลค่า



มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว... เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ผศ.จินตนา เวมมี อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ร่วมให้การต้อนรับ คุณวรรณุช สุนทรวิณิต ผู้อำนวยการสำนักบรรณสารสนเทศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช และคณะ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียวของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อนำไปปรับปรุงและเตรียมการจัดการพื้นที่ห้องสมุดสีเขียวของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช พร้อมกันนี้ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช ยังได้เข้าร่วมอบรมการทำสมุดทำมือจากผ้าไทย โดยมีบุคลากรประจำสำนักวิทยบริการฯ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้